

Số:107/BC-UBND

Phong Hải, ngày 19 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động điều hành chỉ đạo của UBND xã 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, TTHĐND, về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, Căn cứ quy chế làm việc của UBND xã và chương trình công tác năm 2024, UBND xã báo cáo tình hình hoạt động chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2024 và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. Tình hình hoạt động, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2024:

1. Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã:

1.1. Về ban hành chương trình công tác:

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã. UBND xã đã ban hành xây dựng chương trình công tác năm 2024 (Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2024) và đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và phân công trách nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch và Ủy viên UBND xã để tổ chức thực hiện.

Quá trình triển khai thực hiện đã tập trung chỉ đạo kiên quyết, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, điều chỉnh sai sót trong thực hiện nhiệm vụ.

1.2. Về ban hành văn bản:

Sáu tháng đầu năm 2024, UBND xã đã ban hành 530 văn bản trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 11/6/2024) trong đó: kế hoạch 83, quyết định 97, công văn 52, báo cáo 117, thông báo 33, tờ trình 62 và một số văn bản liên quan khác truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã đến các thôn và cơ quan, ban ngành trong xã và một số văn bản liên quan khác.

Các văn bản ban hành được thực hiện đúng thẩm quyền, thể thức, kỹ thuật văn bản ban hành, kịp thời để thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND xã đã tiếp nhận và phân loại và chỉ đạo xử lý 1.639 văn bản của cấp trên. Tất cả các văn bản đến đã được xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức Hội nghị và các phiên họp của UBND xã:

UBND xã đã thực hiện nghiêm túc họp giao ban định kỳ hàng quý, thực hiện tốt chế độ báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, với UBND huyện, các ban ngành cấp huyện, Đảng ủy, HĐND xã.

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã chủ trì hơn 45 buổi làm việc, họp, hội nghị của UBND xã; các buổi họp của UBND xã có nhiều thay đổi tiến bộ, các tài liệu phục vụ các cuộc họp đều gửi cho các đại biểu; những vấn đề trình tại phiên họp được tóm tắt, trình bày ngắn gọn, giành nhiều thời gian cho thảo luận.

Ngoài ra Chủ tịch, các phó chủ tịch của UBND xã đã sắp xếp thời gian họp lý, kiểm tra các thôn, tiếp dân, tiếp xúc cử tri, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền nhiều vấn đề quan trọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các thôn.

1.4. Thực hiện và triển khai ý kiến chỉ đạo:

Đến ngày 11/6/2024, UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc 39 ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Có 29 ý kiến hoàn thành; có 2 ý kiến trong hạn; 04 ý kiến chờ xác nhận; 04 ý kiến quá hạn).

1.5. Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã và công tác điều hành phối hợp với các ban ngành đoàn thể cấp xã:

Việc thực hiện quy chế làm việc của UBND xã, vai trò tập thể của UBND xã và trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các phó chủ tịch và các Ủy viên ủy ban nhân dân xã được xác định rõ; quy chế phối hợp hoạt động, điều hành khá chặt chẽ; các nội dung theo quy định của luật; các chủ trương mới, các vấn đề lớn, đều được đưa ra tập thể UBND xã thảo luận, thống nhất trình thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND xã, để xin ý kiến tổ chức thực hiện.

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã đã thường xuyên làm việc với lãnh đạo cấp huyện và các thôn để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình chỉ đạo điều hành. Đối với từng lĩnh vực, nội dung công việc, từng chương trình, đề án, có sự phân công do đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND xã phụ trách chỉ đạo.

1.6. Mối quan hệ giữa UBND với các cấp, các ngành:

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND xã luôn quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước cấp trên, tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, sự hướng dẫn của các phòng ban cấp huyện. UBND xã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã; đảm bảo tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND xã trong quá trình chuẩn bị các kỳ họp HĐND xã, kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND xã bằng các chương trình, đề án, quyết định hành chính để tổ chức thực hiện; phối hợp với HĐND xã trong hoạt động giám sát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiếp công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Phối hợp với UBMTTQVN xã và các ban ngành, đoàn thể thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với nước, vận động các hộ nghèo, cận nghèo đón tết vui xuân đầm ấm và tổ chức công tác quản quân, thăm hỏi các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ; tuyên truyền về chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước đến tận nhân dân; phối hợp với UBMTTQVN xã hoàn thành hướng dẫn tổ lấy ý kiến cử tri về thành lập Thành

phổ trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; phối hợp với UBMTTQVN xã triển khai gỡ gỡ hộ thuộc diện khó, để triển khai xây dựng nhà ở theo kế hoạch của ban giảm nghèo; đồng thời thực hiện đề án ngày Chủ nhật xanh, tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải.

2. Kết quả chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tuy thời tiết có thuận lợi, nhưng dịch bệnh còn xảy ra, song với sự đoàn kết, thống nhất cao trong thường trực UBND, cán bộ công chức nỗ lực của nhân dân trong xã, tình hình kinh tế xã hội đạt được những kết quả trên các lĩnh vực:

- Sản xuất nuôi trồng và khai thác biển đạt được những kết quả khả quan: tổng sản lượng khai thác biển biển 165, đạt 55%, NTTS 6 tháng đầu năm 45 tấn đạt 6,42%, Ủy ban xã tiếp tục nhân rộng các mô hình ra trong toàn xã. Hiện nay các Đề án tiếp tục thực hiện trên địa bàn xã.

- Công tác quản lý ngân sách triển khai tốt: Ước thực hiện thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước thực hiện là 11.550.000.000 đồng, đạt 118 % so với dự toán huyện giao và HĐND xã giao.

- Các chương trình vay vốn tín dụng thực hiện có hiệu quả: Tổng dư nợ vay toàn xã 18.288.783.000 đồng, trong đó tất cả các chương trình vay như: chương trình vay hộ nghèo, chương trình vay học sinh, sinh viên, chương trình vay giải quyết việc làm, chương trình vay nước sạch..., đồng thời đã kiểm tra giám sát các hộ vay vốn khá chặt chẽ và đúng đối tượng.

- Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản: Các chương trình, dự án đang triển khai thực hiện, đã hoàn thành điện cao áp tuyến đường từ thôn Hải Thê đến thôn Hải Đông, tập trung hoàn thành kè thoát nước thải sinh hoạt và nhựa hóa thôn Hải Thê.

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và rà soát quỹ đất phân lô xen ghép đề nghị UBND huyện phê duyệt đưa vào thu hồi đất để giao đất, bán đấu giá nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã.

c bảo vệ môi trường được quan tâm: Đã xử lý thu gom rác thải trên địa bàn xã theo lịch đảm bảo đến nay việc thu gom rác thải ổn định.

- Về công tác giáo dục, đào tạo đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023-2024: Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 đạt 100%.

- Hoạt động văn hóa thông tin- thể thao ngày càng được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" từ xã đến thôn đã được triển khai một cách đồng bộ, các phong trào không ngừng nâng lên về số lượng lẫn vật chất.

- Các ngày lễ trong năm được chuẩn bị tổ chức chu đáo:

Tổ chức trang trí cờ, khẩu hiệu, panô, apphich kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại trong năm như: kỷ niệm 94 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-

26/3/2024); 69 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024); 49 năm ngày giải phóng Phong Điền (24/3/1975-24/3/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), phối hợp với xã đoàn tổ chức thành công Bóng đá thanh niên xã Phong Hải.

- *Công tác chính sách, an sinh xã hội và giải quyết việc làm được tiếp tục quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực:* Đối với công tác xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các loại hồ sơ có liên quan đến công tác thương binh liệt sĩ, chính sách có công, đã cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo, Công tác lao động, việc làm và đào tạo nghề được quan tâm, đến nay có 36 lao động có việc làm mới lao động đi nước ngoài thông qua đường du lịch Úc, Canada, phối hợp với phòng LĐTB&XH huyện tổ chức Hội nghị tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động, có 06 lao động đăng ký tham gia đi xuất khẩu lao động.

- *Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững ổn định:*

Thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự năm 2024; phối hợp xây dựng kế hoạch gọi công dân nhập ngũ năm 2024, tổ chức công tác huấn luyện quân sự công tác diễn tập tại huyện; tổ chức tốt công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai công tác an toàn giao thông, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Công tác củng cố chính quyền đã được thường xuyên quan tâm, hoàn thành công tác kiểm tra cải cách hành chính. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc của UBND xã, Trong 06 tháng đầu năm 2024 (15/12/2023-3/6/2024) đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 306 hồ sơ trong đó: đã giải quyết 306 hồ sơ, đúng hẹn: 306 hồ sơ (100%), trễ hẹn 0 hồ sơ (%); mức độ 3, 4: 72 hồ sơ(23,52%) công tác số hóa hồ sơ đạt 100%.

- **Công tác tiếp dân và nhận đơn thư khiếu nại tố cáo:** Ban Tiếp công dân xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân xã, đã tổ chức 24 buổi tiếp dân định kỳ cho của Chủ tịch UBND xã, qua buổi tiếp dân chưa có ý kiến của người dân đối với UBND xã

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội của xã được ổn định và tiếp tục phát triển. tất cả các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm đã được UBND xã tổ chức triển khai thực hiện tất cả các chỉ tiêu KT-XH, đảm bảo theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra.

II. Những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2024:

1. Về sản xuất khai thác biển UBND xã đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, song một bộ phận nhân dân thiếu tích cực, chưa thực sự bám biển, đồng thời chưa triển khai tốt mô hình khai thác biển.

2. Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản, tình hình dịch bệnh xảy ra, đã làm ảnh hưởng đến việc nuôi tôm, mặt khác thời tiết còn nắng nóng xuất hiện, nên người dân chưa chủ động thả nuôi.

3. Trong lĩnh vực ngân sách có tích cực, nhưng vẫn còn một số tồn tại thu các hộ kinh doanh, nhất là thu các lô chợ chưa triển khai tích cực, mặt khác công tác bán đấu giá đất tuy đã triển khai nhưng sức mua của người dân còn hạn chế.

4. Môi trường nói chung do một số hộ chưa có ý thức phân loại rác thải, đồng thời một số người dân rác thải chưa đúng theo thời gian quy định nên làm ảnh hưởng đến công tác vận chuyển rác thải, một số hộ đám tang vẫn để dài ngày chưa có chế tài xử lý.

5. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân chưa được thường xuyên và thiếu nghiêm túc, công tác an ninh trật tự, tai tệ nạn xã hội tại địa bàn còn tiềm ẩn xảy ra, chưa giải quyết dứt điểm.

6. Công tác cải cách hành chính: Giải quyết thủ tục hành chính và chỉ đạo của UBND xã chưa quyết liệt, xử lý các văn bản còn chậm và trễ hạn, chất lượng tham mưu của một số cán bộ chưa cao, việc một số cán bộ, công chức đi làm muộn về sớm không đúng giờ quy định.

III. Những nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của UBND xã chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024:

Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong báo cáo kinh tế-xã hội, UBND xã tập trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt trên một số nhiệm vụ và các giải pháp sau:

1. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND và Nghị quyết các cấp bằng các chương trình hành động, kế hoạch, công tác cụ thể, có phân công trách nhiệm cụ thể, phát huy tính năng động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ KTXH, ANQP trong 6 tháng cuối năm 2024.

2. Phát huy trách nhiệm của từng thành viên trong các lĩnh vực công tác, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, ban ngành chuyên môn, thực hiện tốt chương trình công tác trong 6 tháng cuối năm.

3. Tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ nguồn lực để hoàn thành và phấn đấu xây dựng các công trình, dự án hoàn thành trước mùa mưa bão.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thiết lập kỷ cương quản lý Nhà nước bằng pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao, kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

5. Nâng cao trình độ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cả về lý luận cũng như nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức.

6. Tiếp tục thực hiện công tác diễn tập, xây dựng lực lượng dân quân tại chỗ, tự vệ. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã; Tổ chức tốt công phòng tránh bão lụt.

7. Duy trì các cuộc họp định kỳ tháng, quý giao ban đầu tuần của UBND xã, thực hiện tốt quy chế, phối kết hợp giữa TTHĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể. Đồng thời quan hệ tốt công tác phối hợp và xây dựng phong trào với các đơn vị đóng trên địa bàn.

8. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm kịp thời đưa các thông tin hoạt động về kinh tế xã hội trên địa bàn, đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tuyên truyền lễ hội đua thuyền truyền thống xã Phong Hải và một số luật pháp liên quan đến nhân dân.

9. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ và nhân dân, tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất giỏi, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, chế độ kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

11. Phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ, chuẩn bị kỳ họp HĐND xã.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng cuối năm 2024. UBND xã báo cáo trước HĐND xã./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- ĐBHNND huyện ứng cử trên địa bàn;
- Đảng ủy xã;
- CT, PCT HĐND xã;
- UBND xã;
- TT UBMTTQVN xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các cơ quan ban ngành trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Sửu